
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่  ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอสิาณ  
………………………………….  

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายประหยัด เทพนคร ประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ประหยัด เทพนคร  
๒. นายไวพจน์ วิชิตรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ไวพจน์ วิชิตรัมย์  
๓. นายสุชาติ ชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ สุชาติ ชัยมัง  
๔. นายไพรัตน์ คุดรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ไพรัตน์ คุดรัมย์  
๕. นายกฤษฎา ชูตาลัด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ กฤษฎา ชูตาลัด  
๖. นายถนอม เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ถนอม เพ็ชรเลิศ  
๗. นายปฐม โกติรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ ปฐม โกติรัมย์  
๘. นายบุญเชิด การเพียร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ บุญเชิด การเพียร  
๙. นางสาวแฉล้ม เพ็งรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ แฉล้ม เพ็งรัมย์  

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายบุญส่ง อุไรมาลย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ   - ลา - 
๒. นายตรี คงงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ   - ลา - 
๓. นายธนวัฒน์ เขียมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณ   - ลา - 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา  
๒. นายอุดม ข าชาลี รองนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ อุดม ข าชาลี  
๓. นางอมรรัตน์ คะริบรัมย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ อมรรัตน์ คะริบรัมย์  
๔. นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลต าบลอสิาณ คมกริช สายชมภู  
๕. นางรัตติมา มะลิงาม ผู้อ านวยกองคลัง รัตติมา มะลิงาม  
๖. นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์ ผู้อ านวยการกองช่าง สมศักดิ์ ขาวรัมย์  
๗. นายประภาส คงเทียมศรี รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประภาส คงเทียมศรี  
๘. นางปฐมา ไวยวุฒินันท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ปฐมา ไวยวุฒินันท์  
๙. น.ส.ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา หัวหน้าส านักปลัด ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา  
๑๐. นางธัญญธร ไชยโยธา รก.หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม ธัญญธร ไชยโยธา  
๑๑. นายโรจน์วัฒน์ อุตระธิยางค์ เลขานุการสภา โรจน์วัฒน์ อุตระธิยางค์  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 

นายโรจน์วัฒน์  อุตระธิยางค์ - ขณะน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลไดเ้ข้าร่วมประชุมทัง้หมดเก้าท่าน ถือว่าครบ 
เลขานุการสภา   องค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมและด าเนินการเปิด 
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ประชุมแล้วพิจารณาตามระเบยีบวาระการประชุมตอ่ไป 
นายประหยัด   เทพนคร  - เรียนสมาชิกสภาเทศบาล /นายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ / ผู้อ านวยการกอง  
ประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  การประชุมในวันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 

ประจ าปี  ๒๕๖๐  ตามที่สภาเทศบาลต าบลอิสาณไดก้ าหนดไว้ใหเ้ริ่มสมยัประชุมสมัยที ่ 
๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีก าหนดเวลา ๓๐ วัน ครบวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 ซ่ึงเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาปรากฏตามวาระการประชุม 
ตามหนังสือแจ้งการประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วาระที่สองและวาระที่สาม และญัตติอ่ืน ๆ  เก่ียวกับ 
การบริหารงานของเทศบาล  
 บัดน้ี  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ และ  
ด าเนินการตามระเบยีบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระที่  ๑ ➢  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ ➢  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา 

๓.๑ พิจารณาวาระที่สอง (แปรญัตติ) แห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายประหยัด   เทพนคร   -  ตามที่ได้รับรายงานและบันทกึความเห็นของท่านกฤษฎา ชูตาลัด ประธาน 
ประธานสภาเทศบาล   กรรมการแปรญัตติ ระบุว่าไม่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบญัญัต ิเรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างใด โดยได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติฯ ตามร่างเดิม ขอให้ประกรรมการแปรญัตตแิถลงต่อทีป่ระชุม 

นายกฤษฎา ชูตาลัด  - คณะกรรมการแปรญัตต ิได้ประชุมครัง้แรกเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ประธานกรรมการแปรฯ  ได้เลือกประธานกรรมการแปรญัตติ (ตนได้รับเลือก) และมีท่านไพรัตน์ คุดรัมย์ เป็น

เลขานุการ คณะกรรมการไดป้ฏิบตัิหน้าทีร่อรับค าแปรญัตติจากผู้บรหิารและสมาชิกสภา 
ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตต ิคณะกรรมการจงึไดป้ระชุมเพื่อพิจารณารา่งเทศ
บัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้เชิญผู้บริหารเข้ารว่มและผู้บริหารได้
มอบหมายให้หวัหน้าส านักปลัดช้ีแจงตอ่คณะกรรมการฯ แทน  

  เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการแปรญัตตไิดส้อบถามเจ้าหน้าทีท่ี่รว่ม
ประชุมจนเป็นที่พอใจแล้ว มีมติเห็นว่าร่างเทศบัญญตัิฯ ที่ฝ่ายบริหารเสนอเหมาะสมดแีล้ว 
คณะกรรมการไม่มีการแปรหรือสงวนค าแปรญัตตใินตอนหรือข้อใดของเทศบญัญัตฯิ แต่
ประการใด จึงรายงานและบันทกึความเห็นเสนอท่านประธานสภาฯ โดยเสนอร่างเทศ
บัญญัติฯ ตามร่างเดิมทีฝ่่ายบริหารเสนอ   

นายประหยัด  เทพนคร  - เมื่อไม่มีการแปรญัตติหรือการแก้ไขในรา่งเทศบญัญัติ เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
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   ก าหนดให้มีการพจิารณาร่างเทศบัญญตัิวาระที่สอง ปรึกษาเรียงตามล าดบัข้อเฉพาะทีม่ี 
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตตแิก้ไขเท่าน้ัน จึงไม่มีเรื่องต้องพิจารณาในวาระ 
ที่สอง ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระทีส่าม ข้ันลงมติให้ตราเปน็เทศบญัญัต ิเรื่อง + 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓.๒ พิจารณาวาระที่สาม ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายประหยัด   เทพนคร    - การพิจารณาวาระทีส่าม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่มีการอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมตใิหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
    - มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอให้มีการอภิปรายแต่ไม่อย่างไร 
    - ไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนแต่อย่างใด 

- ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลใหค้วามเห็นชอบให้เทศบาลตามเป็นเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประธานสภาฯ แจ้ง
ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ในหอ้งประชุม  
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดเก้าท่านถือว่าครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมใหค้วามเหน็ชอบใหเ้ทศบาลตามเป็น 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้เทศบาลตามเป็นเทศบัญญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง 
 - เห็นชอบ     ๘ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง 

    - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)  

๓.๓ พิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่
สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง” เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเมืองบรุีรัมย์เฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และจัดตั้งอาคารศูนย์
ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สงูอายุจังหวัดบุรีรมัย์ 

นายประหยัด   เทพนคร    - เจ้าหน้าที่ท่านใดจะช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับการขอใช้และขอถอนสภาพ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงข้างตน้ ก่อนเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายซักถาม 
นายโรจน์วัฒน์  อุตระธิยางค์ - ในคราวประชุมครั้งทีผ่่านมา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเสนอเรื่อง 
นิติกร   ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ในแปลงเดียวกัน คือ แปลง “ที่สงวนเล้ียง 

สัตว์โคกเขากระโดง” ซ่ึงมีเน้ือที่ประมาณสองพันกว่าไร ่เพื่อจัดตั้งเป็นคณะพยาบาล 
ศาสตร์และคณะด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เน้ือที่ประมาณ  
๔๖๐ ไร่ บางส่วนของแปลง “ที่สงวนเล้ียงสัตว์โคกเขากระโดง” บริเวณที่ตั้งจะอยู่ริมถนน 
ถัดจากที่ตั้งศาลากลางจังหวดับรุีรมัย์  

                                            การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สงวนเล้ียงสัตว ์
                               โคกเขากระโดง” ครั้งน้ีหน่วยงานที่ขอคือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดตั้ง 
                               โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
   มหาราช และจัดตั้งอาคารศนูย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดบรุีรมัย์  



สภาเทศบาลต าบลอิสาณ -4- 

บริเวณจะด าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล จะอยู่ติดกับที่ตัง้ศาลากลางจังหวัดบรุีรมัย์ 
เป็นพื้นที่อยู่ในเขตต าบลเสม็ด แต่บริเวณที่จะตั้งอาคารศนูย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ 
ผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนซ่ึงเป็นส่วนน้อยจะอยู่ในเขตต าบลอิสาณบริเวณทีเ่ทศบาล 
ยังพิพาทกับชาวบ้านโคกยายพรม ปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่สังเขป  

ที่ประชุม   - มีการสอบถามเจ้าหน้าที่เก่ียวกับเรื่องพิพาททัง้ทางแพ่งและทางอาญากับ 
ชาวบ้านโคกยายพรม ซ่ึงเจ้าหน้าที่ไดต้อบข้อซักถามจนเข้าใจดีแล้ว ที่ประชุมเห็นควร 
ก าหนดให้ความเห็นชอบโดยมเีงื่อนไขว่าให้คดีทีช่าวบา้นโคกยายพรมขอพิสูจน์สิทธิใน 
ที่ดินเสร็จส้ินก่อน หรือหาถ้อยค าที่เหมาะสม เพราะพื้นที่ข้างต้นยังอยู่ในระหว่างพสูิจน์ 
สิทธิในที่ดิน 

นายประหยัด  เทพนคร  - ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุมว่าจะใหม้ีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมอ่ย่างไร ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเตมิ ดังน้ัน ประธานฯ จึงแจ้งให้  

เลขานุการฯ ตรวจนับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณทีอ่ยู่ในห้องประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณที่อยู่ใน 
ห้องประชุมมีทั้งหมดเก้าท่านถือว่าครบองคป์ระชุม 

    - เมื่อประธานฯ เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอิสาณอยู่ในห้องประชุม 
ครบองค์ประชุมจึงด าเนินการขอมตทิี่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สงวนเล้ียงสัตว์โคกเขา 
กระโดง” ตามหนังสือส าคัญส าหรบัทีห่ลวง เลขที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕ ตั้งอยู่บ้านโคกเขา  
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ บางส่วน เน้ือที่ประมาณ ๒๙๑.๑๖ ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็น 
โรงพยาบาลอ าเภอเมืองบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราช และเน้ือที่ประมาณ ๒๔๓.๒ ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ 
ผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ หากคดีที่ชาวบ้านโคกยายพรมพิพาทกับรัฐ ผลคดีถึงที่สุดแล้ว 
ปรากฏว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้และถอนสภาพที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สงวนเล้ียงสัตว์โคกเขากระโดง” ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่ 
หลวง เลขที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕ ตั้งอยู่บ้านโคกเขา ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ บางส่วน  
เน้ือที่ประมาณ ๒๙๑.๑๖ ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลอ าเภอเมืองบุรีรัมย์เฉลิมพระ 
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเน้ือที่ประมาณ ๒๔๓.๒ ไร่  
เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดบรุีรัมย์ หากคดีทีช่าวบา้น 
โคกยายพรมพิพาทกับรัฐ ผลคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าเป็นที่ดนิสาธารณประโยชน์ 
ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ     ๘ เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐ เสียง  
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ  
นางปฐมา ไวยวุฒินันท์  - กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาที่เป็นเกียรตริ่วมตอ้นรับคณะกรรมการ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่มาตรวจประเมินโครงการ“ซีโร่ เวสท์” ของบ้านหนองโพรง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  
   ๒๕๖๐ ที่ผ่านแทนชาวบ้านทุกคน 
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นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา  - แจ้งเก่ียวกับการประชุมโครงการทอ่งเที่ยวรองรบัการเป็นเจ้าภาพที่ดตีาม 
นายกเทศมนตรี  ที่พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "เจ้าบ้านที่ด"ี   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรมัย์  เพื่อสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยว ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่สรา้งความ 
ประทับใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน หลังจากน้ันได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความ 
พร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมปโ์ลก รายการ โมโต จีพี ไทยแลนด์  
๒๐๑๘ ณ ศาลากลางจังหวัดบุรรีัมย์ เพื่อพิจารณาแผนการเตรียมการจดัการแข่งขัน  
ความร่วมมือ และความพร้อมของสนามแข่งขัน รวมทั้งการจดักิจกรรมทีต่่อเน่ืองด้านการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา  

นายประหยัด   เทพนคร    - บัดน้ี  ได้เวลาอัน สมควรแล้ว  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลอิสาณ 
ประธานสภาเทศบาล ณ  บัดน้ี  ขอขอบคุณ 

---------------------------------------------------------- 
เลิกประชุมเวลา  เวลา ๑๒.๒๐ น.  
 

ลงช่ือ    โรจน์วัฒน์    อุตระธิยางค์ ผู้จด/บันทึก     (ลงช่ือ)   ประหยัด      เทพนคร    ผู้ตรวจ  
         (นายโรจน์วัฒน์    อุตระธิยางค์)                     (นายประหยัด     เทพนคร) 

    เลขานุการสภาเทศบาล        ประธานสภาเทศบาลต าบลอิสาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 


